

TIN TỨC HẰNG TUẦN

Chúa Nhật 28 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO VỀ VẤN ĐỀ LÁI XE TRONG BÃI ĐẬU XE CỦA

HỘI THÁNH: Vì vấn đề an toàn cho tất cả mỗi con cái Chúa trong Hội Thánh, xin quý tín hữu lưu ý khi lái xe vào bãi đậu xe của Hội Thánh nên lái xe chậm, đi đúng theo lối vào (Entrance) và lối ra (Exit), và quan sát cẩn thận trước khi đậu xe hay lui xe. **Đặc biệt quý phụ huynh có con nhỏ, nên nhắc nhở và cầm tay các con em của mình khi các cháu ở trong khu vực bãi đậu xe.** Cảm ơn sự hợp tác của tất cả các tín hữu!

ĐẠI HỘI TRƯỞNG NHIỆM 2024: Đại Hội các Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Việt Nam sẽ được tổ chức từ ngày 02/8/2024 đến ngày 04/8/2024 tại Brookshire gần Houston, Texas. Đại hội sẽ có chương trình Anh ngữ cho thanh thiếu niên. Các con cái Chúa tự túc phương tiện đi lại nhưng Hội Thánh sẽ tài trợ \$130 cho 1 người lớn và \$100 cho các em dưới 14 tuổi. Quý vị nào muốn tham dự Đại Hội xin điền đơn tham dự trại có để trên bàn ngay cửa ra vào Thánh Đường và gửi lại cho Thủ quỹ Trần Hiền Nhân trước ngày 1 tháng 7 để Hội Thánh đóng trại phí cho quý vị.

GHIDANH DÂNG HOA: Quý vị muốn dâng hoa cho các buổi nhóm Thờ Phụng Chúa xin vui lòng ghi tên vào Lịch Dâng Hoa và liên lạc với cô Phan Hào Hạnh (714) 697-2807.

NIÊN LIỄM: Hằng năm tín hữu từ 18 tuổi trở lên của Presbyterian Church sẽ đóng niên liễm cho giáo hạt Los Ranchos là \$40.65 cho mỗi thành viên. Chi phiếu xin trả cho VPC, phần "Memo" xin ghi Niên Liễm 2024.

PHIẾU COUPON ĐI CHỢ: Hội Thánh có chương trình gây quỹ qua việc đổi phiếu coupon đi chợ của hệ thống siêu thị Á Đông, Green Farm, Đà Lạt, Mom, Sài Gòn. Quý vị có thể gặp cô Nguyễn Thúy Loan hay Nguyễn Phương Anh để đổi phiếu coupon đi chợ. Mong các con cái Chúa ủng hộ cho chương trình gây quỹ này.

MỪNG SINH NHẬT: Hội Thánh chúc mừng quý vị có sinh nhật từ Chúa Nhật ngày 28/04/2024 đến thứ Bảy ngày 04/05/2024:

Trần Phan Helen

Nguyễn Kim Châu

Nguyễn Helen

Vũ Văn Quyên



Ngày 29/04

Ngày 01/05

Ngày 02/05

Ngày 04/05

TUẦN SAU: Chúa Nhật 05/05/2024

* Hướng Dẫn Chương Trình:

Lê Thái

* Hướng Dẫn Hát Thờ Phụng:

Thanh Tráng 2/Phan Hào Hạnh

VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN VÀ QUAN TÂM:

Xin Hội Thánh cầu nguyện cho các con cái Chúa sau đây:

* Mục sư Nguyễn Hữu Cương, Ông Cao Xuân Hùng được phục hồi sức khỏe hoàn toàn.

* Cô Nguyễn Thị Kim Ngân đang chờ điều trị về phổi ở bệnh viện UCI San Diego.

* Xin cầu nguyện cho sức khỏe các ông bà sau đây: Bà Tánh, Bà Trọng, Bà Cầu, Bà Cúc, Bà Hào, Bà Hoa, Bà Thu, Bà Phương, Bà Càn, Bà Nây, Ông Huỳnh Quý, Ông Hoàng, Ông Đảm, Ông Hiền, Ông Linh, Ông Khánh, Ông Quyền, MS Bằng, Ông Tấn, Ông Mạnh, Ông Đan, Ông Yêm, Ông Môt, Ông Hội, Cô Tạ Thúy, Cháu Tô Ngọc Tú Uyên, Cháu Michael Nguyễn.